

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๔๘/๒๓๑



สลด. (eMail)
กวด. ๒๐๖-๖...ส่ง : กวด.
วันที่ 31 ๑๐ ๒๖...รับที่ : ๕1269/66
เวลา 16.๑๐... 31 ม.ค. 2566 เวลา 16.00 น.



กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติหลักการการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๐๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติหลักการการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว เห็นควรสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ เนื่องจากเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกกลุ่มเป้าหมายของนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของรัฐและเอกชน การศึกษาในระบบและนอกระบบ ในทุกศาสนา นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และตอบโจทย์ภายใต้แผนงานพัฒนาพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีข้อคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. ขอให้หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเลือกเด็กและเยาวชน ขึ้นตอนระหว่างดำเนินงาน การจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละสังกัด การติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. เห็นควรเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการในแต่ละปีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน สะท้อนความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจไปยังเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการเรียนและการปฏิบัติตนให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสให้ตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

๓. เห็นควรให้มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต. ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมในระยะปลายทาง การต่อยอด สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนไปสู่โรงเรียนและชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการที่มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเห็นควรให้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมในระยะกลางน้ำ ด้วยการไปพบปะและให้การแนะนำกับเด็กและเยาวชน

ในหัวข้อ...

ในห้วงที่เด็กอยู่ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรแนะแนวให้กับเด็กและเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาต่อยอดเด็กให้เป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โทร. ๐ ๗๓๔๒ ๐๓๖๐